



❖ Báo “Thanh Niên” số ra ngày 5/6/2007, đăng ở trang 7 bài “*Gian nan một môn khoa học trẻ*” của Lê Khắc Hân nói về các hoạt động trong nhiều năm qua của TSK.

❖ Theo lời mời của Đài truyền hình Việt Nam, thầy Dũng đã ra Hà Nội ghi hình trong chương trình “*Người đương thời*” vào 19g ngày 24/5. Sau đó, chương trình “*Người đương thời*” với tên gọi “*Người gieo mầm sáng tạo*” đã phát sóng lúc 8g tối chủ nhật 10/6/2007 trên VTV1 và phát lại lúc 7g45 sáng thứ ba 12/6/2007. Các anh (chị) quan tâm có thể xem trên website:

<http://www.nguoiduongthoi.com.vn>

❖ Khóa sơ cấp PPLST dành cho các học viên cao học Khoa môi trường và Khoa địa chất Trường đại học KHTN kết thúc ngày 26/6/2007.

❖ Khóa sơ cấp PPLST thứ 300, học vào các buổi tối thứ hai và thứ sáu tại TSK sẽ khai giảng vào ngày 16/7/2007.



1 Ban liên lạc (BLL) sinh hoạt đều đặn vào trưa thứ 7 hàng tuần lúc 12h00 tại địa điểm mới là quán Ẩm Thực Tiến Vua, địa chỉ: 36A Cửu Long, Q.10, Tp.HCM (trong khu cư xá Bắc Hải). Đây là quán ăn của một cựu học viên PPLST khá quen thuộc với anh em trong BLL, đó là anh Dương Ngọc Thạch.

2 Ngày 23/04/2007, đại diện BLL đã lên chúc mừng Trung tâm sáng tạo nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 và đón nhận từ thầy

Phan Dũng quyển số 4 trong bộ sách “*Sáng tạo và đổi mới*”.



3 BLL đã bắt đầu lên chương trình và chuẩn bị cho buổi họp mặt hàng năm vào ngày 25/11/2007 (lần thứ 10). Buổi họp mặt lần này cũng là năm đánh dấu 30 năm thầy Phan Dũng giảng dạy lớp học đầu tiên về môn học PPLST tại Việt Nam. BLL rất mong ý kiến đóng góp của các anh chị về buổi họp mặt này.

4 BLL dự định sưu tập những ý tưởng, giải pháp sáng tạo của các cựu học viên đã mang lại ích lợi cho cuộc sống, xã hội để giới thiệu trong buổi họp mặt sắp tới đến với các thầy và học viên. Rất mong sự góp sức của tất cả quý anh (chị) về thông tin và sản phẩm liên quan đến môn học PPLST. Xin liên hệ với:

- Anh Lê Hoài Việt (email: hoaivietk90@yahoo.com.vn, phone: 0903.612.533)
- Anh Nguyễn Trần Thành (email: ntthanhc@yahoo.com, phone: 0918.656.243)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 2007

## THƯ NGỎ

***Kính gửi:*** Các bạn cựu học viên Phương pháp luận sáng tạo

***Ban liên lạc cựu học viên Phương pháp luận sáng tạo gửi tới các bạn lời chào thân thiết.***

Như các bạn đã biết, năm 2007 là năm có nhiều ý nghĩa đối với chúng ta, kỷ niệm 10 năm thành lập Ban liên lạc và 30 năm thầy bắt đầu sự nghiệp truyền bá PPLST tại Việt Nam. Trong 30 năm đó, quý thầy ở TSK đã cống hiến biết bao công sức và trí tuệ góp phần đào tạo nên một lớp người có khả năng sáng tạo và đổi mới. Trong 30 năm đó, các cựu học viên đã ứng dụng môn học vào cuộc sống như thế nào? Đó chính là bài toán mà BLL đặt ra và đi tìm lời giải.

Mong muốn tập hợp một phần những ý tưởng sáng tạo của cựu học viên thành một tuyển tập, nhóm biên tập ***Tuyển tập sáng tạo*** hy vọng tìm được lời giải cho bài toán đó.

Ban biên tập luôn chào đón và rất mong nhận được các ý tưởng sáng tạo của bạn, cũng như những ý tưởng sáng tạo của các cựu học viên khác mà bạn biết, từ những ý tưởng đời thường cho đến những sáng chế làm thay đổi thế giới, từ những lĩnh vực nhỏ hẹp chuyên sâu cho đến những giải pháp mang tính phổ quát, bao trùm tất cả từ văn hoá xã hội, khoa học kỹ thuật, kinh tế và nghệ thuật ...

Sự ra đời của ***Tuyển tập sáng tạo*** này sẽ góp một phần tôn vinh những ý tưởng sáng tạo, mặt khác nó giúp khơi dậy và kích thích sức sáng tạo còn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta và trên hết là món quà kính tặng quý thầy trong Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay.

***Thân mời các bạn cùng đóng góp tạo nên sự thành công của tuyển tập này (mọi thông tin của tác giả và những cộng tác viên sẽ được biên tập và xuất bản cùng bài viết).***

Thân ái.  
BLL nhiệm kỳ 10  
Nhóm biên tập

Để biết thêm chi tiết và gửi bài vở cộng tác, các bạn vui lòng liên hệ :

Anh Lê Hoài Việt  
ĐT : 0903.612.533  
hoaivietk90@yahoo.com.vn

Anh Nguyễn Trần Thành  
ĐT : 0918.656.243  
ntthanhc@yahoo.com